



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com



การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคประจำตำบลนาเลิง (ศปก.ต.นาเลิง)
: วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เป็นเจ้าภาพดำเนินการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคประจำตำบลนาเลิง (ศปก.ต.นาเลิง), ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน,
ตัวแทนของสถานศึกษาในเขตตำบลนาเลิง, ประธาน อสม. แต่ละหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วน
เช่น กรณีการเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงโรค
โควิด-19, สถานการณ์โรคโควิด-19 ในตำบลนาเลิง, การพิจารณาสถานที่กักกัน กักตัวโรคระดับ
ตำบลและระดับหมู่บ้าน , การรับแจ้งและรายงานผู้เดินทางกลับมาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงของ
โรคโควิด-19 สูง ฯลฯ



การทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคฯ : วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินมาตรการป้องกันโรคโควิด- 19 ตามมติของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคประจำตำบลนาเลิง (ศปก.ต.นาเลิง) ในการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแห่,ตลาดชุมชนบ้านแห่,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยวานนาเลิงคั้งสะอาด,โรงอาหารของโรงเรียนไชยวานนาเลิงคั้งสะอาด เพื่อตรงตามมาตรฐานในการควบคุมโรคระบาดดังกล่าว



โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน อันเนื่องมาจากโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี : วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิงร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้านในตำบลนาเลิง จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน อันเนื่องมาจากโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)ประจำหมู่บ้าน ผู้แทนสถานศึกษาในตำบลนาเลิง เพื่อเฝ้าระวังและให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ถึงพิษภัยของการขาดสารไอโอดีน และการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้เครื่องปรุงอาหารที่มีส่วนผสมของสารไอโอดีน



การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนขยะ ฯ : วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนขยะเพื่อมาปณิกกิจสงเคราะห์แก่สมาชิกฯโดยมีวาระที่สำคัญ เช่น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔, เพื่อรับทราบงบสถานะการเงินของกองทุนฯ และเพื่อขออนุมัติพิจารณาจัดกิจกรรม“โครงการจับสลากถุงพลาสติกทองคำ นาเลิงรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมลงมติวางแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าวในปีถัดไป



กิจกรรม จับสลากถุงพลาสติกทองคำ “นาเลิง รักษาสิ่งแวดล้อม รักษาโลก” : วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กองทุนขยะเพื่อมาปณิกกิจสงเคราะห์แก่สมาชิกฯ จัดกิจกรรม จับสลากถุงพลาสติกทองคำ “นาเลิง รักษาสิ่งแวดล้อม รักษาโลก” ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อมอบของรางวัลแก่สมาชิกกองทุนฯ ที่ส่งถุงพลาสติก กล่องนม ฯลฯ ให้กองทุนฯนำไปแปรรูปเป็นอิฐก่อสร้าง โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๔ สามารถลดปริมาณขยะได้ ๑,๔๓๘ กิโลกรัม



การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)โดยประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระยะที่ ๑: วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่ เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)โดยประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระยะที่ ๑ (การประเมินผลจากการวิเคราะห์ SAR) และการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกในการตรวจสอบและสะท้อนผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแห่ ผ่านระบบสารสนเทศ



การประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคประจำตำบลนาเลิง (ศปก.ต.นาเลิง) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ : วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เป็นเจ้าภาพ ดำเนินการประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคประจำตำบลนาเลิง (ศปก.ต.นาเลิง) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลนาเลิง, คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องงานสาธารณสุข งานป้องกันฯ ของ อบต นาเลิง, ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรชวาว , เจ้าอาวาสของวัดที่ใช้ในการกักกันผู้ที่มาจากจังหวัดเฝ้าระวัง ฯ, ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน, ตัวแทนของสถานศึกษาในเขตตำบลนาเลิง, ประธาน อสม. แต่ละหมู่บ้าน, ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลิง ฯ เพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วน เช่น กรณีการเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงโรค โควิด - 19, สถานการณ์โรคโควิด - 19 ในตำบลนาเลิง, การพิจารณาสถานที่กักกัน กักตัวโรคระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน , การรับแจ้งและรายงานผู้เดินทางกลับมาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงของโรค โควิด - 19 สูง ๆ ฯลฯ



กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง จัดการประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ : วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลิง จัดการประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยมีข้อพิจารณาราชการสำคัญ เช่น การรายงานผลการดำเนินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔, รายงานงบสถานะกองทุนฯ และการรับรองเห็นชอบงบสถานะการเงินของกองทุนฯ ไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และพิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการเพื่อป้องกันและระงับการแพร่เชื้อโรคระบาด โควิด - 19 ๆ ฯลฯ



การรับซื้อขยะ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔: วันที่ ๒๐, ๒๑, ๒๓ และ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อมาปนกิจ สงเคราะห์ตำบลนาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน และอบรมให้ความรู้ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกขยะอันตรายอย่างถูกวิธี แก่สมาชิกจำนวน ๓๗๙ ครั้วเรือน และสมาชิก สมทบ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคประจำตำบลนาเลิง (อนุ ศปก.ต.นาเลิง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔: วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เป็นเจ้าภาพ ดำเนินการประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคประจำตำบลนาเลิง (อนุ ศปก.ต.นาเลิง) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานที่เกี่ยวข้องงาน สาธารณสุข ของ อบต. นาเลิง, ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรชวาว , กำนันและผู้ใหญ่บ้าน, ตัวแทนของ สถานศึกษาในเขตตำบลนาเลิง, ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลิง ฯ เพื่อพิจารณา เรื่องเร่งด่วน เช่น กรณีการเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัด กลุ่มเสี่ยงโรค โควิด-19, สถานการณ์โรคโควิด-19 ในตำบลนาเลิง, การพิจารณาสถานที่กักกัน กักตัวโรค ระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน ,การรับแจ้งและรายงานผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงของ โรคโควิด-19 สูง ฯลฯ



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณท์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิตินันต์ กลางบุรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง